



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "วรากรณ์" ถกทปอ.หาที่เรียน "เด็กซึล-จบตปท.-ไม่มีโอเน็ต"

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ในการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีคะแนนสอบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ในปีที่จบ ม.6 ซึ่งไม่สามารถสมัครคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2551 ว่า วันที่ 22 พฤศจิกายน จะหารือนายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายสุเมธ แยมน์นุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อหาช่องทางให้เด็กกลุ่มนี้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยไม่ต้องสอบโอเน็ตใหม่ หรือนักเรียนที่ไม่มีคะแนนโอเน็ตในปีที่จบ ม.6 เพราะป่วย หรือเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน หรือจบ ม.6 จากต่างประเทศ ทำให้สมัครแอดมิสชันส์ไม่ได้ รู้สึกเห็นใจ และต้องการเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มดังกล่าว รวมถึงเด็กซึลที่มีที่เรียนแล้วแต่ต้องการสอบใหม่ แต่ต้องไม่กระทบกับนักเรียนที่สมัครแอดมิสชันส์ปกติ

"นอกจากนี้ ต้องหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต และมาตรการรับน้องใหม่ในปีการศึกษา 2551" นายวรากรณ์กล่าว

นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า เด็กที่ไม่มีคะแนนโอเน็ตมีจำนวนไม่มาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดูแล แต่หาก ทปอ.จะแก้ไขเกณฑ์โดยยินยอมให้สอบโอเน็ตได้ ทปอ.ก็ต้องจัดสอบให้เอง ไม่ใช่หน้าที่ สทศ.เพราะไม่ใช่หน่วยสอบของ ทปอ.

นางอุทุมพรกล่าวว่า กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้ระบบหน่วยกิตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากใครเก็บหน่วยกิตได้ก่อนก็จบก่อนนั้น การจบก่อนของนักเรียนไม่มีผลต่อการสอบโอเน็ต เพราะแม้เก็บหน่วยกิตได้ และจบ ม.6 ใน 5 เทอม ก็ต้องรอประกาศของ สทศ.ว่าจะสอบโอเน็ตเมื่อใด และโรงเรียนต้องส่งรายชื่อเรียนมาที่จบใน 5 เทอม หรือ 6 เทอมมาให้ สทศ.อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องระบบหน่วยกิตที่แท้จริงในโรงเรียน

หน้า 26